

# ดีเซอ์พัฒนาโปรแกรมรูปแบบใหม่บนแอนดรอยด์ เชื่อสามารถสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีบนมือถือ เต็มรูปแบบ

- ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีเซอ์เวอร์ชันเบต้ารูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้
- ยกระดับประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อาทิ ตัวช่วยค้นหาโดยการคาดการณ์และแถบมินิเพลเยอร์
- ประสบการณ์ในการใช้งานรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเพลงได้ง่ายและรวดเร็ว



**10 เมษายน พ.ศ.2556** - ดีเซอ์ ([www.deezer.com](http://www.deezer.com)) ผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ชั้นนำของโลกได้ทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันดีเซอ์เวอร์ชันเบต้ารูปแบบใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานสุดพิเศษให้แก่แฟนเพลงทั่วโลกพร้อมเปิดโลกทัศน์ให้พวกเขาค้นพบเพลงและเหล่าศิลปินหน้าใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

คุณสมบัติหลักของแอปพลิเคชันใหม่ มีดังนี้:

**ตัวช่วยค้นหาโดยการคาดการณ์ (Predictive search)** - ตัวช่วยอัจฉริยะสุดรู้ใจที่สามารถคาดการณ์ชื่อศิลปินหรือเพลงที่แฟนเพลงต้องการเข้าถึง ทำให้พวกเขาใช้เวลาในการค้นหาน้อยลงและมีเวลาในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้น

**แถบมินิเพลเยอร์ (Built-in permanent mini-player)** - ดีเซอ์ตระหนักดีว่าคนมักทำกิจกรรมหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและเพลงสามารถใช้ประกอบการทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ ดีเซอ์จึงมีการเปิดตัวมินิเพลเยอร์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คนสามารถเลือกเล่นเพลงโปรดได้ทั้งจากหน้าจอโทรศัพท์และแถบรายการแจ้งเตือนขณะทำงานอย่างส่งข้อความหรือพิมพ์อีเมลอยู่โดยไม่ต้องเข้าหน้าจอแอปพลิเคชัน

**ดีไซน์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการใช้งาน (Ergonomic design)** - การค้นหาเพลงเป็นเรื่องที่ยากและอาจทำให้หมดสนุก ดีเซอรัจึงทำการพัฒนาและเปิดตัวส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) ที่มีความโดดเด่นเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในการหาศิลปินใหม่ได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคย

**มร.แมทธิว โกวาน หัวหน้าฝ่ายมือถือของดีเซอรั** กล่าวว่า “ดีเซอรัเป็นผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ระดับโลกอย่างแท้จริงและอัตราการใช้งานดีเซอรักับสมาร์ทโฟนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ดีเซอรัมีภารกิจหลักในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดให้กับแต่ละแพลตฟอร์มมือถือ ซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ช่วยให้เราสามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมค้นหาเพลงรูปแบบใหม่ได้”

แอปพลิเคชันดีเซอรัเวอร์ชันเบต้ารูปโฉมใหม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่

**<http://www.deezer.com/newandroid>** โดยแอปพลิเคชันเวอร์ชันเต็มจะเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทางกูเกิล เพลย์ (Google Play) เร็วๆนี้

ส่วนผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ก็ไม่ต้องกังวลไปเตรียมติดตามชมแถลงการณ์จากดีเซอรัในอนาคตอันใกล้นี้ได้เลย!